

สถานการณ์เมียนมา ณ 15 ก.พ. 64



ข้อเท็จจริง/สถานการณ์

- ยังคงมีการประท้วงของประชาชนเมียนมาในเมืองใหญ่ต่างๆต่อเนื่อง และยังคงมีการหยุดงานประท้วง (Civil Disobedience Movement) ของกลุ่มอาชีพต่างๆ
- มีการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตในเมืองใหญ่ทั่วประเทศในเวลา 01.00-09.00 น. ของวันที่ 15 ก.พ. 64 มีกำลังทหารและรถหุ้มเกราะเข้ามาในเมืองต่างๆรวมถึงเมืองย่างกุ้ง และมีรายงานการปะทะกันของกำลังตำรวจและทหารกับประชาชนในเมืองมิตจีน่าของรัฐคะฉิ่นทางภาคเหนือของเมียนมา
- ยังคงมีการกดดันให้ข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานองค์กรต่างๆหยุดงานประท้วง ทำให้หน่วยงานราชการ ธนาคาร สำนักงานและโรงงานหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงปิดทำการต่อสภาพบริหารแห่งรัฐประกาศให้เจ้าหน้าที่รัฐกลับมาทำงาน และไม่ให้ผู้ประท้วงขัดขวางการเข้าทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
- สภาพบริหารแห่งรัฐ (State Administration Council) ได้ประกาศแก้ไขกฎหมายความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวของประชาชน (Law Protecting the Privacy and Security of the Citizens) โดยให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถจับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้โดยไม่ต้องมีหมายศาล ในขณะที่สภาพบริหารแห่งรัฐยังคงมีอำนาจในการบริหารประเทศ
- ในวันที่ 12 ก.พ. 64 มีเที่ยวบินอพยพที่เดินทางไปรับประชาชนเมียนมาที่ประสงค์จะเดินทางกลับเมียนมาจากประเทศไทย และมีประชาชนไทยที่เดินทางจากเมียนมากลับประเทศไทยพร้อมเที่ยวบินดังกล่าว รวม 30 คน ทำให้ยังเหลือประชาชนไทยที่มีวีซ่าประเภทธุรกิจอยู่ในเมียนมา จำนวนประมาณ 330 คน

วิเคราะห์การค้า/ตลาด

ผลกระทบ: ถึง ณ ขณะนี้ ด้านชายแดนไทย-เมียนมา ยังสามารถเปิดทำการได้ตามปกติ โดยมีการตั้งด่านเพื่อตรวจสอบสินค้า คน และอาวุธ หลายจุดเพิ่มเติมตลอดเส้นทางการขนส่งระหว่างเมืองภายในเมียนมา ภาคการขนส่ง รวมถึงคนขับรถ และเจ้าของรถบรรทุกคอนเทนเนอร์ และเจ้าหน้าที่ศุลกากรบางส่วนหยุดงานเพื่อร่วมการประท้วง ส่งผลให้อาจเกิดความล่าช้าในการขนส่งสินค้าภายในประเทศเมียนมาได้

ข้อเสนอแนะ: ผู้ประกอบการไทยที่ส่งสินค้าเข้ามายังเมียนมาจำเป็นต้องเผื่อเวลาในการขนส่งให้มากขึ้น และวางแผนร่วมกับผู้นำเข้าสินค้าในการสต็อกสินค้าเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการอุปโภคบริโภคในตลาดเมียนมาที่ยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง

จากการที่ประชาชนไทยทยอยเดินทางกลับประเทศไทยจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเมียนมา การสื่อสารอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ยังสามารถใช้งานได้ในเวลาปกติ ผู้ประกอบการไทยจึงยังสามารถใช้การเจรจาการค้าผ่านออนไลน์เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้นำเข้าเมียนมาแทนได้